



ชุมทางสาร Tungsong Municipality

เอกสารประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง

โครงการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้ – ทุ่งสง

สืบเนื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนจังหวัดส่วนหน้าแบบบูรณาการ โดยนายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ขณะนั้น) เป็นประธาน ในการประชุมฯ และนางวานิช พันธุ์พิพัฒน์ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ (ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ขณะนั้น) ได้เสนอที่ประชุมว่า “ทุ่งสงมีศักยภาพที่จะตั้งศูนย์กระจายสินค้าของภาคใต้” ซึ่งหน่วยงานของรัฐ และ ภาคเอกชนในพื้นที่อำเภอทุ่งสงให้การสนับสนุนแนวความคิดนี้ ปัจจุบันเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้เช่าที่ดินของการรถไฟ แห่งประเทศไทย จำนวน ๘๕.๔๓ ไร่ เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้ – ทุ่งสง และในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เทศบาลเมืองทุ่งสงกำลังดำเนินการก่อสร้างลานคอนเทนเนอร์ (เฟส ๑) และมีแผนที่จะก่อสร้างโกดังศูนย์ กระจายสินค้าภาคใต้ – ทุ่งสง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งโครงการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้ – ทุ่งสง เกิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์

๑. เพื่อส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาพื้นที่อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นศูนย์ กระจายสินค้าของภาคใต้ – ทุ่งสง
๒. เพื่อพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของกลุ่มจังหวัด และภูมิภาค เป็นการรองรับการเปิดเสรี ทางการค้า และการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน ซึ่งจะเกิดขึ้นในปี ๒๕๕๘
๓. เพื่อลดต้นทุนการขนส่งสินค้าภายในประเทศและส่งออก ลดการใช้พลังงาน ลดโลกร้อน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจการเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ผังอ่าวไทย และของประเทศ
๔. เพื่อเพิ่มการจ้างงาน และรายได้ของท้องถิ่น/จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้สูงขึ้น โดยเฉพาะ GDP ภาคการเกษตรและการค้าการลงทุน การส่งออก และพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ลดภาระ ของรัฐในการอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

และเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายศักดิ์ มาศวิวัฒน์ สารวัตรแขวงบำรุงทาง ทุ่งสง การรถไฟแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายทรงชัย วงษ์วัชรดำรง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันทดลองปล่อยรถจักรพร้อมพ่วงตู้สินค้าเปล่า และโบกี้รถโดยสาร รวมจำนวน ๕ โบกี้ ออกจาก สถานีชุมทางทุ่งสง ไปยังศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้ – ทุ่งสง ระยะทางรวม ๒ กิโลเมตร เพื่อเป็นการทดลองสภาพทาง และสภาพประแจ แยกเข้าสู่ศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้ – ทุ่งสง ผลการทดลองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอประชาสัมพันธ์มายังพี่น้องประชาชนชาวทุ่งสงทราบ การทดลองปล่อยรถจักร พร้อมพ่วงตู้สินค้าเปล่า และโบกี้รถโดยสาร และขอแจ้งการกำหนดเป้าหมายที่จะเปิดให้บริการศูนย์กระจายสินค้า ขนาดเล็ก (เฟส ๑) ในลักษณะ (Container yard : CY) ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เพื่อเป็นการพัฒนาอำเภอ ทุ่งสงให้เจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ ที่มีจุดศูนย์กลางการคมนาคมทางรถไฟ เป็นศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้ – ทุ่งสง ส่งเสริมให้มีการจ้างงาน และสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น จังหวัด กลุ่มจังหวัดให้สูงขึ้น สามารถนำรายได้ไปพัฒนา ท้องถิ่นต่อไป

ภาพกิจกรรม







นายนิรุทธ์ พรหมวิเศษ
ผู้เขียน
๑ มิถุนายน ๒๕๕๙